

UBND HUYỆN MANG YANG  
**PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG**

Số: 57/KT&HT-XD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Mang Yang, ngày 14 tháng 7 năm 2019

V/v tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng chèn, thả súc vật trên đường gây mất an toàn cho người và phương tiện.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1369/SGTVT-TTr ngày 08/7/2019 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai “V/v tăng cường tuyên truyền, xử lý tình trạng chèn, thả súc vật trên đường bộ gây mất an toàn cho người và phương tiện”.

Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các vụ tai nạn giao thông có thể xảy ra với mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn thực hiện một số nội dung sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, văn hóa giao thông để nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; trong đó chú trọng các nội dung như: Quy định về người dẫn dắt súc vật đi trên đường bộ tại Điều 34 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 “*phải cho súc vật đi sát mép đường và bảo đảm vệ sinh trên đường; trường hợp cần cho súc vật đi ngang qua đường thì phải quan sát và chỉ được đi qua đường khi có đủ điều kiện an toàn; Không được dẫn dắt súc vật đi vào phần đường dành cho xe cơ giới*”; các quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 như hành vi “*điều khiển, dẫn dắt súc vật đi không đúng phần đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, đi vào phần đường của xe cơ giới; Để súc vật đi trên đường bộ không bảo đảm an toàn cho người và phương tiện đang tham gia giao thông...*”. Thực hiện tốt Cuộc vận động “*Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông*”.

2. Thực hiện lồng ghép đưa vào nội dung không được thực hiện hành vi thả rông súc vật (trâu, bò) trên đường bộ, nghiêm cấm chèn thả súc vật trên đường sắt trong việc ký cam kết không vi phạm Luật giao thông tại các khu dân cư và từng hộ gia đình; tăng cường việc giám sát của các mô hình tự quản tại các thôn, xóm, tổ dân phố...; thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

3. Chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm người điều khiển, dẫn dắt súc vật, điều khiển xe súc vật kéo vi phạm quy tắc giao thông đường bộ.

Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nhận được Công văn này, đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Trang thông tin điện tử huyện;
- Lưu: KT.

KT **TRƯỜNG PHÒNG**  
**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



**Dinh Ngọc Thắng**